



TỈNH ỦY THÁI BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 1141-TB/TU

Thái Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải về triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

1- Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện kịp thời, nghiêm túc các công việc sau Đại hội theo quy định của Đảng và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn; tạo khí thế hào hứng, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính chủ động trong công việc của tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trước hết là vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2- Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị để bổ sung vào các nhiệm vụ, giải pháp của huyện, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để các nội dung cơ bản của các nghị quyết thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự thống nhất và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Phát huy vai trò của các ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, bảo đảm tính toàn diện, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, quán triệt đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột

phá phát triển trong Nghị quyết Đại hội bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trong huyện; đặc biệt cần xác định rõ những nhiệm vụ trong tình hình mới, khai thác tối đa lợi thế về vị trí của huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, có tuyến đường bộ ven biển và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối rất thuận tiện để phát triển về mọi mặt.

- Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Trước mắt, huyện phải tập trung cao độ mọi lực lượng và thời gian để cùng với tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng; chủ động tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, triển vọng phát triển của Khu kinh tế để đồng thuận, ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để tăng tính hấp dẫn, thu hút của Khu kinh tế. Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đang cản trở, làm chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo khắc phục các bất cập trong các quy hoạch của huyện, làm cơ sở để vừa triển khai xây dựng Khu kinh tế, vừa tiếp tục phát triển các khu dân cư, khu đô thị, nhất là thị trấn Tiên Hải. Phát triển phù hợp các ngành công nghiệp có giá trị cao, thân thiện với môi trường và các ngành thương mại, dịch vụ phục vụ Khu kinh tế Thái Bình. Phát triển Khu du lịch sinh thái Cồn Vành trở thành điểm nhấn, thúc đẩy các dịch vụ du lịch mang lại thu nhập cao cho người dân.

- Đẩy mạnh thu hút các ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có kỹ thuật, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí đốt, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: sản xuất gạch granite, sản phẩm sứ mỹ nghệ, chế biến nông sản, thực phẩm. Tiếp tục duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất có đủ năng lực, điều kiện thành lập doanh nghiệp trong làng nghề.

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp phù hợp với xây dựng Khu kinh tế; trọng tâm là phát triển nuôi trồng thủy sản theo phương thức thâm canh và bán thâm canh ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế, có sức cạnh tranh trên thị trường như: nuôi tôm, nuôi ngao giống và ngao thương phẩm kết hợp với bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Phát huy năng lực, hiệu quả cảng cá và khu neo đậu; phát triển đánh bắt, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; làm tốt công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn có hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá truyền thống.

- Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chú trọng chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm của tỉnh dự kiến thực hiện trên địa bàn bảo đảm tiến độ thi công. Kiên quyết xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.

- Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện với hiệu quả cao nhất công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

- Quan tâm thỏa đáng đến các lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó quan tâm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công, chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động trong mọi tình huống để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng bảo đảm an ninh tôn giáo và an ninh biên giới biển. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm ổn định tình hình.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh. Chú trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, tổ chức đảng. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo của các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực, địa bàn và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

3- Về một số đề xuất, kiến nghị của huyện, Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cần chủ động thực hiện đối với những vấn đề đã rõ, thuộc thẩm quyền của huyện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền huyện Tiền Hải xem xét, giải quyết và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các ngành liên quan và Huyện uỷ Tiền Hải theo dõi việc thực hiện Thông báo này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Đã ký: Nguyễn Tiến Thành

**ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH
HUYỆN ỦY TIỀN HẢI**

Số 08 -BS/HU

Nơi nhận:

- Một số phòng, ban có liên quan;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

SAO LỤC

Tiền Hải, ngày 05 tháng 10 năm 2020



Đặng Xuân Diệu